

เทศน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สงฆ์ ณ วัดเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ (บาย)

หลวงตา นี่เกี่ยวกับเขาจะมาจับมือนายกเซ็น ผมก็เข้ากันอย่างนั้นแล้วช่วยนายก
อ้านายกไปเซ็นนายกจะเสียหลายอย่าง เพราะอย่างนั้นผมจึงเข้าสกัดเลย ห้ามไม่ให้
นายกเซ็น บอกขนาดนั้นนะ เราสั่งนายกเลย เวลานี้ผมเริ่ม..พวกเราให้พร้อมหน้ากันก็
แล้วกัน คอยฟังเสียงหัวหน้า ผมเป็นหัวหน้าจะออกสนาม เมื่อความเห็นของผมว่าออก
แล้ว เราก็จับเลยทันที นี่ผมสั่งไว้หมดแล้ว เราชาววัดชาวา เกี่ยวกับประชาชนก็
เหมือนกันให้บอกกันไปเลย ถ้าผมบอกมายังไงแล้วให้ออกพร้อมกันเลย เรื่องคณะสงฆ์
กฎหมายใหม่อะไร..เดี๋ยวนี้เขาเริ่มทราบแล้ว เมื่อเข้าเขาออกทางหนังสือพิมพ์ เราพูด
เอาย่อ ๆ เลยว่าเขาจะปลดสมณศักดิ์เรา หลวงตาบวเป็นชั้นธรรมเขาจะปลด ทางนี้ก็
ตอบไปแล้วแหละเมื่อเข้านี้ เขาจะเอาออกหนังสือพิมพ์หรือยังไม่ออกไม่ทราบ แต่เรา
พูดสนุก ๆ เฉย ๆ เรายังไม่ได้พูดออกเป็นทางการ ได้ยินเพียงแว่ว ๆ มาว่าทางโน้นเขา
จะปลดเรา ว่าหลวงตาบวทำขัดกันกับสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชท่านทรง
อนุญาตให้เซ็นอะไร แล้วหลวงตาบวไม่เห็นด้วย หลวงตาบวคัดค้าน หลวงตาบวเรียกว่า
ขัดกับสมเด็จพระสังฆราช จะต้องถอนหลวงตาบว

ทีนี้เราก็ตัดใจไปว่า ถ้าจะถอนหลวงตาบว ให้ไปหาหมดทั้งโคตรมันมาเสียก่อน
นะจึงมาถอน เราบอกอย่างนี้ บอกเอามาทั้งโคตรเลย เขาก็หัวเราะกันลั่น หลวงตาบวจะ
ถอยง่าย ๆ เหรอถ้าลงได้ขึ้นเวทีแล้ว บอกให้ไปเอามาหมดทั้งโคตรแหละมาถอน

.....เขาพูดว่าตั้งแต่หลวงตาเอาเงินเข้าสู่คลังหลวงปีได้เต็มที่แล้วเท่านั้น ทีนี้
เงินบริษัทบริวารไม่ทราบมาจากไหนไหลเข้า ๆ ตลอดเวลา จนกระทั่งนักวิชาการเขา
คาดไม่ถึง เราก็เลยว่ คาดไม่ถึงก็อย่าคาด เราว่ากันไปเสีย เงินไหลเข้ามาจนกระทั่งถึง
ว่า เราได้ลดดอกเบี้ยลงหนึ่งสลึง ไม่นั่นดอลลาร์จะไหลเข้ามามาก เป็นเพราะเหตุไร เขา
ก็เลยว่ มันก็เป็นเพราะเงินหลวงตาเข้าสู่คลังหลวง แล้วเงินบริษัทบริวารก็ไหลเข้าไป
ตาม มีเยอะนะ เพราะเขาไม่เคยเห็นเขาวังนี้ นักวิชาการเขาคาดไม่ถึงเลยเขาไม่เคย
เห็น เพิ่งมาเห็นนี้ มันไหลเข้ามาได้ยังไงเขาวังนี้

ตอนที่เราเอาเงินเข้าไปสู่คลังหลวงเพียงเล็กน้อยเขาก็คิดเหมือนกันนะ พวกคน
เราดี ๆ ทั้งหลายนี้แหละ เขาคิดว่า โอ๊ย เงินเพียงเท่านี้คลังหลวงมันแห้งผากเหมือนกัน
กับน้ำมหาสมุทรแห้งผากแล้ว จะตักน้ำใส่ตุ่มใส่ไหไปเทมหาสมุทรมันจะเต็มได้หรอ
อันนี้ก็คลังหลวงเรากำลังแห้งผากแล้วเวลานี้ หลวงตาบวจะเอาเงินเข้าสู่คลังหลวง เงินก็
ไม่กี่บาทมันจะทำให้คลังหลวงเต็มขึ้นมาได้ยังไง เขาคิดอย่างนี้ ทีนี้พอเงินเข้าสู่คลังหลวง

ตอนเขามาคิดทีหลังเขามายอมนะ พอเงินคลังหลวงไม่ก็บาทเข้าไปอยู่นั้น มันก็เป็นข้าศึกละซิ พวกนั้นจะมาโกงเงินคลังหลวงไปไม่ได้ใช่ไหม ของเราเข้าไปนั้นแล้วมันก็ขัดกันตรงนั้น

ถึงได้รู้ว่า โถ ไม่ใช่เล่น ถ้าหลวงตาไม่เอาเงินเข้ามานี้แล้วเขาเอาไปกินได้อย่างสบายเลย เรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นนะ เงินเรา ๒-๓ บาทเท่านั้นเข้าไปอยู่ในคลังหลวงเงิน ๒-๓ บาท มันในนามคนทั้งชาติใช่ไหมละ แล้วก็เราเป็นหัวหน้าเอาเงินเข้าไปนั้นซิ ที่นี้อันนี้แหละที่มันฟาดจนพวกนั้นหาย ๆ คือเงิน ๒-๓ บาทมันเข้าไปฟาด เดียวนี้รู้กันหมดนะ โอ้ มันเป็นอย่างนี้เอง ถ้าท่านไม่ได้มาเอาเงินเข้ามาใส่นี้แล้วจมนไปเลย

เรื่องอะไรที่วาทกรรมอะไร เอา ๆ ให้ท่านพูด เราจะเสริม ผมยังไม่ขัด เอาท่านพูด นี่ฟังจะให้ท่านพูดให้ฟังเรื่องราวนะ จะให้ท่านเจ้าคณะพูดให้ฟัง

เจ้าคณะอำเภอ ขอรบกวนเวลาเล็กน้อยเพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกคน ในฐานะอาตมาเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองแทนหลวงพ่อใหญ่ ก็ได้ไปประชุมที่อำเภอปากช่อง อำเภอป่าแดดก็ไป เรื่องรัฐบาลฯ..อย่าไประบุเลย ๒๕๕๑ ร่างขึ้นมาให้รับรอง คริสต์ อิสลาม ฮินดู พราหมณ์ เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาประจำชาติ เดียวนี้กำลังยุ่ง พวกเราอยู่ไม่รู้เรื่อง คือรัฐบาลชุด ๒๕๕๑ รับเอาพวกแขกซิก อิสลาม ฮินดู พราหมณ์ เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาประจำชาติของเราทุกวันนี้ เราอยู่ทุกวันนี้เพราะพุทธศาสนา อย่างหลวงตาบัวมาเทศน์ให้เราฟังนี้ นี่ประเทศไทยเราอยู่ด้วยพุทธศาสนา ศาสนาเหล่านั้นไม่มีบทบาทอะไรเลย เขามาอาศัยผืนแผ่นดินไทย ทำไมรัฐบาลชุดนั้นหน้าด้านลัทธิ ไปรับพวกนั้นมาอยู่ในพุทธศาสนา เสร็จแล้วคนไทยไม่มีสิทธิ์อะไรเลย จะประชุมอะไรมาเมื่อเขา ๕ คนนั้นไม่ยอมรับ พุทธศาสนาก็ตกไป ก็ขอฝากแค่นี้แหละ ให้หลวงปู่ได้อธิบายให้ฟัง หลวงปู่ก็ให้อาตมาพูดให้ฟัง นี่แหละภัยศาสนาเพราะรัฐบาลชุดนั้นเข้าไปแล้วพวกเราอยู่ไม่รู้ กฎหมายจะเข้าสู่สภาภุมภานี้แหละ ถ้าเสียงเราไม่เพียงพอก็ตกเมื่อตกก็พวกนั้นเข้ามาอยู่ในบทบาทพุทธศาสนา ขอให้เข้าใจ อันนี้จุดสำคัญของเรา

หลวงตาบัวได้มาเทศน์ได้ก็พุทธศาสนาประจำชาติไทย ฝ่ายค้ำสมัยนั้นต้องการให้ประเทศไทยมีศาสนาประจำชาติ แต่รัฐบาลยุคนั้นต่อต้านว่า เดี่ยวทางต่างประเทศก็จะว่าไทยกีดกันเขา แต่พวกเราเห็นไหม รัฐบาลไทยเคยกีดกันอิสลามซิกซ์ที่มายุ่งมาเผยแพร่ไม่ได้กีดกันเลย แต่รัฐบาลชุดนั้นต้องการพวกนี้มาบีบพุทธ ต้องการให้พุทธหนีออกจากประเทศไทยไป มันจะเป็นสหรัฐต่อไป เมตอินไทยแลนด์จะหมดไปแล้ว มันเป็นสหรัฐไปแล้ว เมตอินยูเอสเอหมดเป็นสหรัฐ ประเทศไทยของเราทุกคนที่อาตมาพูดนี้ พวกเราจะยอมไหม เราอยู่ดี ๆ ประเพณีอะไรมีหมด ก็ขอฝากไว้แค่นี้หลักสำคัญ

หลวงตา ท่านพระครูที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ ท่านพูดเรื่องราวนี้มาให้หลวงตาฟัง พอหลวงตาฟังแล้ว หลวงตาก็คัดค้านเดี๋ยวนี้เลย ยังไม่ได้เห็นต้นตอมันมาอ่านให้ฟัง แหะ แต่เรื่องราวมาจากต้นตอจากเขาบัญญัติขึ้นมาแล้วเวลานี้ เขาจะมาควบคุมพุทธศาสนาของเรา โดยเอาศาสนาต่าง ๆ เข้ามาควบคุมให้มาคละเคล้ากับนี้ แล้วก็เอาศาสนาของเราให้จมไปเลย โดยเขาจะเอาศาสนาเปรตผีเข้ามาแทน เข้าใจไหม หลวงตา เพียงทราบเท่านั้นก็บอกตรง ๆ เลยว่า ขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็แล้วกัน ให้ฟังตามนี้ ปฏิบัติตามนี้ก็แล้วกัน หลวงตาบ้วนนี้คอขาดก็ไม่ยอมให้มา หมาใครอยู่ในบ้านใครเรือนใคร ให้รักษาเอา ศาสดาองค์เอกอยู่ในบ้านเรา เราจะประคับประคองของเราเอง อย่ามายุ่งเข้าใจไหม นี่หลวงตาจะออกก็อย่ามายุ่ง เข้าใจหรือ ถ้าไม่อยากตายว้างนี้ เข้าใจหรือ ถ้าอยากตายให้มา จุงหมูจุงหมามากก็ได้ ฟาดมันให้ตายหมด ทั้งหมดทั้งหมาเปิดไก่ไม่ให้มีเหลืออยู่ค้ำบ้านมันเลย เข้าใจไหม ถ้าจะมาเล่นกับพุทธศาสนาชั้นเอกของหลวงตาแล้ว ให้ถามเสียก่อน สูเสียตายหมาสุโหม สูเสียตายปupayaตายายโคตรแซ่สุโหม ถ้าเสียตายอย่าเข้ามายุ่งกับพุทธศาสนาของกู จะว่าอย่างนั้นเข้าใจไหม ถ้าสุยุง แสดงว่าสุยุงตายหมด กูไม่ต้องไปกุสลาให้สุแหะ จะว้างนี้ เข้าใจไหม เข้าใจแล้วหรือ

นี่ละแข็งหรือไม่แข็งฟังซิ หลวงตาพอได้ยินอย่างนี้ ขึ้นแล้วนะ ขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ ต่อยลมต่อยแล้งไป ให้พากันเข้าใจนะ ให้ฟังเสียงหัวหน้า คือเวลานี้เรื่องพุทธศาสนานี้ก็ไม่พั่นไหนนะ มันจะเข้ามาหาหลวงตานี้แหละ ทั่วประเทศไทยจิตหมุนเข้ามาแล้ว ใคร ๆ ก็หวังอาศัยแต่หลวงตาบ้วน หลวงตาบ้วนเวลานี้ อย่างพระครูขึ้นมานี้ก็แบบเดียวกัน อาศัยหลวงตาบ้วน เพราะฉะนั้นหลวงตาบ้วนจึงได้เข้มงวดกวดขันเอาไว้นานี้ แต่เรื่องที่เขาจะเอาหนังสือเหล่านี้มาให้ท่านนายกเราเซ็น เข้าใจไหม โดยที่หลวงตายังไม่ทราบเหตุทราบผล แล้วเขาก็จะจับมือนายกเซ็น นายกเราจะเสียหลายด้านหลายทาง เรารู้เรื่องแล้วนะ เพราะฉะนั้นเราจึงสกัดไปเลย บอกว่าเรื่องเหล่านี้ ถ้าหากว่าไม่ทราบเรื่องระหว่างนายกกับหลวงตาบ้วนแล้ว ห้ามไม่ให้นายกเซ็นเป็นอันขาด บอกอย่างนี้เลย เราสั่งไปเลย พูดกับนายกเลย ห้ามไม่ให้นายกเซ็นเป็นอันขาด ถ้าหากว่าเขาขัดข้องอะไรว่า นายกทำไม่เซ็น ให้อ้างมาบอกว่าหลวงตาบ้วนยังไม่ให้เซ็น ให้ว้างนั้นนะ

เขาก็จะเข้ามาหาหลวงตาบ้วน ที่นี้ก็ออกสนาม เข้าใจไหม เราก็ดัดนายกเราไว้ข้างหลังละซิ เข้าใจไหม เพราะคำว่า นายกเซ็นนี้ นายกเราจะเสียหลายด้านหลายทาง เรารู้ไว้หมดแล้ว เพราะฉะนั้นจึงปิดนายกไว้ข้างหลัง เราสกัดข้างหน้าห้ามไม่ให้นายกเซ็น เวลาเขาจะมาให้นายกเซ็นนี้ นายกก็บอกว่าเซ็นไม่ได้ เซ็นไม่ได้เพราะเหตุไร บอกว่าหลวงตาบ้วนไม่ให้เซ็น ที่นี้เขาก็จะตามหลวงตาบ้วนเข้ามา นี่ละคราวนี้จะเอากัน เข้าใจไหม นายกเราก็อยู่ข้างหลังเสีย แล้วไม่เสีย นี่ละเรารักษา รักษาทั้งชาติคือ นายกของเราเอง

รักษาทั้งศาสนาของเราด้วย นี้ ๒ อย่าง ที่เรากัดเอาไว้ไม่ให้นายกเราเซ็น ถ้านายกเราเซ็นแล้ว นายกเราจะมีทางเสีย เสียทั้งทางบ้านเมือง เสียทั้งทางพุทธศาสนาอีก เราจึงต้องเอาอย่างเข้มแข็ง บอกว่าห้ามไม่ให้นายกเซ็น บอกเลยนะ

ถ้าเขามาบังคับให้เซ็น เราก็บอกไม่ให้เซ็น เพราะอะไร บอกว่าหลวงตาบัวไม่ให้เซ็น ที่นี้เขาจะหมุนเข้ามาหาหลวงตาบัว ท่านไม่ให้เซ็นไซ้ไหม ไซ้ ขึ้นทันทีเลย ไหนมีอะไรว่ากัน นั่นละที่นี้ นายกเราก็อยู่สบายข้างหลัง ไซ้ไหมล่ะ นายกไม่ต้องมาบอบข้า เรารักษาไว้หมดแล้ว ขนาดนั้นละ อันนี้พี่น้องทั้งหลายทราบกันนะเรื่องเหล่านี้ ยังไงก็ต้องได้มีวันหนึ่งแหละ เวลานี้ทั่วประเทศไทยหมุนเข้ามาหาหลวงตาบัวหมดแล้ว ก็เห็นแต่หลวงตาบัว เห็นแต่หลวงตาบัว เรื่องราวมันเข้ามาบีบบังคับชาติไทยของเรา ให้เป็นตมเป็นโคลนไปตามศาสนาของเขาหมดนั้นละ ที่นี้ใครจะคัดค้านต้านทานไว้ได้ เนอะ เขาก็บอกไม่มีใคร ก็เห็นแต่หลวงตาบัว หลวงตาบัว พอดีเรื่องมันกำลังเข้ามาหาพอดี

เราจึงได้สกัดนายกเราไว้ ห้ามไม่ให้เซ็น นี่ต้นเรื่องเกิดขึ้นแล้วนะ เมื่อเขามาถามนายก นายกก็จะทิ้งมาหาเรา เราก็จะบอกว่า บ๊ีบเลย ทันทีเลย ไซ้แล้ว เราห้ามไม่ให้นายกเซ็น เราว่าทันทีเลย นายกเราก็อยู่สบาย เราก็ออกสนามเลย เรื่องราวเป็นอย่างนั้น กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบนะ ถ้ามีอะไรคอยฟังเสียงหัวหน้า คอยฟังท่านเจ้าคณะฯ ก็แล้วกัน ทางผู้นำออกมาปั๊บเรื่องราวจะออกมาทั่วไป แล้วให้ฟังเสียง ทางท่านเจ้าคณะฯ นี้ก็แล้วกัน เพราะท่านเจ้าคณะฯ กับเราเป็นอันเดียวกัน รู้เรื่องกันแล้วเรื่องราว ถ้าสมมุติว่าเราไม่ยอม ทางนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ยอมเหมือนกัน พี่น้องทั้งหลายก็ไม่ยอมเหมือนกัน เข้าใจไหมล่ะ ให้เข้าใจกันไว้ตามนี้นะ เท่านั้นแหละนะ มีอะไรอีกไหม เอาต้นเรื่องมาอ่าน

เรื่อง ขอความกรุณาฯพณาโปรดทบทวนและแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับใหม่
ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

เรียน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ด้วยร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ที่ ฯพณา ได้รับมา เพื่อดำเนินการตราให้เป็นกฎหมายบังคับใช้ มีความขัดแย้งกับพระธรรมวินัย อาทิ มีการรวบรวมอำนาจบริหารคณะสงฆ์ไว้ในบุคคลและคณะบุคคลอย่างเบ็ดเสร็จ และมีกำหนดให้สำนักพระพุทธศาสนาอยู่ในบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อบุคคลเพียงคนเดียวเป็นต้น ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนา ขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับใหม่ เพราะจะไม่บังเกิดผลดีแก่พระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นสมบัติ

ของพุทธบริษัทสี่ มิใช่ของบุคคลหรือคณะบุคคลใดที่จะกระทำการตรากฎหมายตาม
อำเภอใจ โดยมีได้เปิดเผยให้พุทธบริษัททั้งสี่ได้รับรู้และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

จึงขอความกรุณาเรียนมายัง ฯพณฯ ได้โปรดทบทวนและดำเนินการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้พุทธบริษัทสี่มีส่วนร่วม เพื่อให้บังเกิดความชอบธรรมแก่คณะสงฆ์ทั้งปวง และสอดคล้องกับพระธรรมวินัยก่อนที่จะนำเข้าสู่ขบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

หลวงตา ต้องบอกไว้ว่าต้องเซ็นชื่อนะ บอกไว้ด้วยนะ ถ้าหากว่าเหตุการณ์มีอะไร
ทางนี้ก็ขึ้นเลย

พระครูธรรมธรา เหตุการณ์นี้ คนที่มีสิทธิ์ลงได้คือคนที่ได้หย่อนบัตรเลือกผู้แทน
แล้ว ถ้าใครไม่มีสิทธิ์ ทางนั้นเขาไม่รับรอง เพราะเขาใช้คอมพิวเตอร์เช็คได้ ไม่ใช่ชื่อฝึ
นะเดี๋ยวนี้ มันตรวจได้หมด บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งแล้ว เซ็นแล้วก็เอามาคืน พวก
เราเวลานี้ หลวงตาบัวมาช่วยโปรดเราทุกคนให้ได้รับความสุข หลวงตามหาบัวมานี้
อาตมาก็ถือโอกาสอภัยหลวงตา ให้พวกเราได้รับรู้ ไม่อย่างนั้นพวกเราไม่รู้เรื่องแล้วว่า รัฐ
บาลบริหารประเทศอย่างไร จะมาบริหารทางฝ่ายคณะสงฆ์ ต่อไปพวกเราคงจะไปทำ
บุญที่ไหนไม่ได้แล้ว เมื่อพวกนี้เข้ามาแล้วก็หมดแหละ นี่แหละขอเราทุกคนใช้สิทธิ์โดย
ถูกต้องด้วย นี่แหละความดี สวัสดิ์ปีใหม่ที่เรารักทุกคนเป็นคนไทยโดยถูกต้องพัน
เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อต่อต้านลัทธิอื่นนั่นแหละ เขาต้องการล่าเมืองขึ้น โดย
ใช้ลัทธินี้เข้ามา

หลวงตา แจกเขาเซ็นเรียบร้อยแล้ว เราเอาคืน ถ้ายังไม่เซ็นชื่อก็เซ็นเสีย ให้บอก
กันนะ ถ้ายังไม่ได้เซ็นชื่อก็ให้เซ็นเสียแล้วจึงค่อยส่งมา อันนี้จะเอาไว้เป็นหลักเลย เวลา
ถึงเวลาแล้วจะออก ฟุ้งเลย เข้าใจไหม

พระครูธรรมธรา ขอให้ทำความกรุณาเข้าใจให้ดีนะ ในฐานะเราจะใช้สิทธิ์นี้แหละ บ้าน
ที่มีสำมะโนครัวก็คนก็ไล่ได้เลย ต้องการเอาสิทธิประชาชนให้ได้ ๕ หมื่น จึงจะไปแก้
กฎหมายนี้ได้ เพราะประชาธิปไตยให้เอาเสียง ๕ หมื่น วันนี้นับว่าเป็นโอกาสดี ได้รู้
ลัจจะ เพื่อให้เราทุกคนมีความหนักแน่น ไม่ใช่เจ้าคณะอำเภอมาปลุกระดม ไม่ใช่ระ
กลุ่มศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว และกลุ่มประชาชนผู้รักชาติ ฟังให้ดี เรื่องการปกป้อง
และการเทิดทูนพระพุทธศาสนา อันเนื่องจากรัฐบาลชวน ได้ตราพระราชบัญญัติศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นการปฏิรูปการศึกษา แต่ได้แอบแฝงปัญหาก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากแก่พระบวรพุทธศาสนา ซึ่งประดิษฐานยังความชุ่มเย็นให้แก่ผืนแผ่นดินไทยมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ ต้องกระทบกระเทือนเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นกลุ่มศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว และกลุ่มประชาชนผู้รักชาติจึงเห็นควร ร่วมกันแสดงความสามัคคีธรรม เพื่อปกป้องและเทิดทูนพระพุทธศาสนา ให้สถิตสถาพรคู่แผ่นดินไทยสืบต่อไปดังนี้

๑.ดำเนินการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพิ่มเติมข้อความว่า พระพุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจำชาติไทย

๒.การร่างและตราพระราชบัญญัติสงฆ์ ต้องกระทำด้วยความชอบธรรม และเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย

๓.มีการสอนวิชาพุทธศาสนาในสถานศึกษาทุกระดับชั้น โดยตราพระราชบัญญัติ การสอนวิชาพุทธศาสนาบังคับใช้

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่มีเจตนาใดแอบแฝง นอกจากกระทำการเพื่อปกป้องและ เทิดทูนพระพุทธศาสนาเท่านั้น จึงแถลงเพื่อกรุณาทราบทั่วกัน กลุ่มศิษยานุศิษย์หลวง ตามหาบัว และกลุ่มประชาชนผู้รักชาติ

หลวงตา ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันว่า ที่เขื่อนนี้ต้องให้มีบ้านเลขที่ประจำทุกฉบับ แล้วใครเขื่อนก็ให้มีบ้านเลขที่ประจำ ๆ เราจะเก็บอันนั้นไว้แล้วเข้าที่เดียวปั้งเลย ไม่บอก พร่อง ถ้ามีแต่ชื่อไม่มีบ้านเลขที่ก็เรียกว่าความรับรองบกพร่อง ใช้ไม่ได้ มีชื่อบ้านเลขที่ แล้วเรียกว่า สมบูรณ์แบบ เวลานี้ประเทศไทยทั้งหมดหมุนเข้ามาหาหลวงตาบัวหมด แล้วนะ เขามาขอร้องเรานี้แล้วทั่วประเทศไทย รอแต่เวลาเราจะออกสนามเท่านั้น ถ้าเรา ออกสนามแล้วนี้ ตอนออกสนามแล้วอันนี้จะออกไปพร้อมกันพริบเลย เดียวนี้พี่น้อง ชาวไทยเรามาอยู่จุดเดี่ยวนี้นี้หมดเวลานี้

เรื่องนี้เป็นอันว่าเข้าใจเรียบร้อยกันหมดแล้วนะ ให้ฝึกซ้อมความเข้าใจกันให้ดีให้ เรียบร้อย อันนี้เอาไปเก็บที่เดียว พอออกก็ออกพร้อมกันพริบเลย ไม่ต้องให้เสียเวลา เวลา

เดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วนะ ได้ยินว่าเขาออกหนังสือพิมพ์หรือยังงี้ ที่ว่าจะปลดตำแหน่ง หลวงตาบัว นี้เขาเริ่มแล้วนะ พอได้ยินว่าหลวงตาบัวเข้าในวงนี้แล้ว พวกนี้ก็เริ่มโจมตี เขาจะถอดเจ้าคุณบัวออกให้ยังเหลือแต่หลวงตาบัว นี้หลวงตาก็ตอบเขาไปแล้ว ก่อนที่จะมาถอดหลวงตาให้ไปบอกโคตรบอกแซ่ทั้งหมดเสียก่อน พอ ๆ กันแล้วค่อยมาถอด ให้เขายกโคตรมาเลยมาถอดหลวงตาบัว นี้ตอบไปแล้วนะ วันนี้ตอบไปแล้วอย่างจิง ๆ ยังไม่ขึ้นสนามแล้วต่อยก่อนแล้วเข้าใจไหม บอกให้เขาไปบอกโคตรบอกแซ่ทั้งหมด ที่ จะมาถอดหลวงตาบัวคนหนึ่งสองคนไม่พอ ให้ไปหาโคตรหาแซ่มาทั้งหมด พร้อมกัน

แล้วค่อยมาถอดหลวงตาบัว นี่ตีไปแล้ว คนยังไม่ได้พบกันเลย เวลานี้ส่วนหมดไปแล้ว ให้เขาเอาโคตรแซมมาถอดหลวงตาบัว บอกอย่างนี้แหละ เห็นไหมล่ะหลวงตาพี่น้องทั้งหลายถ้าลงได้ขึ้นเวทีไม่ได้ถ้อยใครง่าย ๆ นะ ถอนธรรมดาไม่เหมาะ เราบอกให้ไปเอาโคตรเอาแซมมาด้วยกันมาถอนพร้อมกันหมดเลย มาถอนหลวงตาบัวคนเดียวนี้ บอกให้เอาโคตรแซมมาถอนเลยไม่ใช่ธรรมดา

แล้วหนังสือนี้เราก็เก็บรวบรวมเอาไว้คอยออกที่เดียวเลยนะ เก็บรวบรวมไว้หนังสือเหล่านี้ ถึงเวลาออกแล้วออกพริบเลยเป็นปีก ๆ ออกเลยที่เดียว ไม่ต้องให้เสียเวล่ำเวลา เราเตรียมพร้อมเวลานี้บอกไปหมดแล้ว เราเตรียมพร้อมทั้งประเทศไทยเรา หัวใจใครก็มาอยู่ที่นี่หมดแล้วเดี๋ยวนี้ละ รอแต่หลวงตาจะออกสนามเท่านั้นแหละ เดี่ยวนี้รอ หลวงตาก็รอเหตุการณ์พร้อมที่จะขึ้นเวทีอยู่แล้วเวลานี้ เอาเต็มเหนี่ยวนะพวกเรา อย่างนี้ละทั้งชาติทั้งศาสนามันมาพร้อมกันพวกที่จะทำลาย จะทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาพร้อมกันนะ เดี่ยวนี้ชาติก็มาอยู่กับเรา ที่นี้ศาสนาก็มาอยู่กับเราอีก สุดท้ายเราแบกทั้งสองเลยเวลานี้